



**SUY NIỆM
TIN MỪNG
CHÚA NHẬT**

*

Ngày 6-4-2014

Chúa nhật 5 Mùa Chay

Năm A

Thầy là sự sống lại

LỜI CHÚA: Ga 11, 1-45

Có một người bị đau nặng, tên là Ladarô, quê ở Bêtania, làng của hai chị em cô Macta và Maria. Cô Maria là người sau này sẽ xúc dầu thơm cho Chúa, và lấy tóc lau chân Người. Anh Ladarô, người bị đau nặng, là em của cô. Hai cô cho người đến nói với Đức Giêsu: “Thưa Thầy, người Thầy thương mến đang đau nặng.” Nghe vậy, Đức Giêsu bảo: “Bệnh này không đến nỗi chết đâu, nhưng là dịp để bày tỏ vinh quang của Thiên Chúa: qua cơn bệnh này, Con Thiên Chúa được tôn vinh.”

Đức Giêsu quý mến cô Macta, cùng hai người em là cô Maria và anh Ladarô. Tuy nhiên, sau khi được tin anh Ladarô lâm bệnh, Người còn lưu lại thêm hai ngày tại nơi đang ở. Rồi sau đó, Người nói với các môn đệ: “Nào chúng ta cùng trở lại miền Giuđê!” Các môn đệ nói: “Thưa Thầy, mới đây người Do Thái tìm cách ném đá Thầy, mà Thầy lại còn đến đó sao?” Đức Giêsu trả lời: “Ban ngày chẳng có mười hai giờ đó sao? Ai đi ban ngày thì không vấp ngã, vì thấy ánh sáng của thế gian này. Còn ai đi ban đêm, thì vấp ngã vì không có ánh sáng nơi mình!” Người nói những lời này, sau đó Người lại bảo họ: “Ladarô, bạn của chúng ta đang yên giấc; tuy vậy, Thầy đi đánh thức anh ấy dậy.” Các môn đệ nói với Người: “Thưa Thầy, nếu anh ấy yên giấc được, anh ấy sẽ khỏe lại.” Đức Giêsu nói về cái chết của anh

(xem tiếp trang 2)

Đức Thánh Cha tái bổ nhiệm Đức hồng y Tauran làm Chủ tịch Hội đồng Toà Thánh về Đối thoại Liên tôn

WHĐ (01.04.2014) – Theo Thông cáo của Toà Thánh đề ngày 29-03-2014, Đức Thánh Cha đã tái bổ nhiệm Đức hồng y Jean-Louis Tauran làm Chủ tịch Hội đồng Toà Thánh về Đối thoại Liên tôn. Đức hồng y Tauran người Pháp, sẽ tròn 71 tuổi vào cuối tuần này, là người đứng đầu Hội đồng Toà Thánh về Đối thoại Liên tôn từ năm 2007.



Ngoài ra, Đức giám mục Louis Sako Raphael –Thượng phụ Công giáo Babylon (nghị lễ Can-đê)– đã được bổ nhiệm làm thành viên của Hội đồng này.

Trong số các cố vấn mới của Hội đồng Toà Thánh về Đối thoại Liên tôn, có Đức giám mục

Thông cáo còn cho biết Đức Thánh Cha cũng tái bổ nhiệm các thành viên khác của Hội đồng, trong đó có Thư ký Hội đồng là cha Miguel Angel Ayuso Guixot, người Tây Ban Nha, 61 tuổi, thuộc Dòng Thừa sai Thánh Tâm Chúa Giêsu của Thánh Comboni (M.C.C.J.).

William Shomali, Tổng đại diện Toà Thượng phụ Latinh Jerusalem; Đức ông François Bousquet, quản nhiệm Nhà thờ Thánh Luy tại Roma; cha Claudio Monge, Dòng Đa Minh, Chủ tịch Liên tu sĩ Thở Nhĩ Kỳ; và bà Ilaria Morali, Trưởng khoa Truyền giáo học tại Đại học Giáo hoàng Gregoriana. ■

Ngày Thế giới nhận thức chứng Tự kỷ: Trẻ tự kỷ gặp Đức giáo hoàng trong buổi tiếp kiến chung



WHĐ (01.04.2014) – Một phái đoàn của Tổ chức *Oltre il Labirinto (Thoát khỏi mê cung)* của Italia ở Treviso sẽ dâng tặng Đức giáo hoàng Phanxicô một chiếc xe đạp đôi có tên Hugbike (Xe đạp ôm) khi tham dự buổi tiếp kiến chung tại Quảng trường Thánh Phêrô vào thứ Tư 02-04, Ngày Thế giới nhận thức chứng Tự kỷ.

Chiếc Hugbike này do một nhóm trẻ mắc chứng tự kỷ chế tạo dưới sự

hướng dẫn của các chuyên gia. Tên gọi Hugbike là do khi đạp xe, người đạp xe chính ngồi phía sau vòng tay ôm lấy người ngồi phía trước; tư thế này giúp cho việc đạp xe an toàn hơn và phù hợp với người trẻ khuyết tật.

Chiếc Hugbike độc nhất này –được sơn toàn trắng, dành riêng cho Đức giáo hoàng– được lắp ráp tại “Làng Godega” - công xưởng và là nơi chăm sóc cho người mắc chứng tự kỷ, do Tổ chức *Thoát khỏi mê cung* điều hành.

Ba em mắc chứng tự kỷ đại diện dâng chiếc xe lên Đức giáo hoàng là Simon 18 tuổi, Ottavio và Giampietro, đều 12 tuổi.

Diễn ra trong khuôn khổ kỷ niệm 30 năm cuộc đua xe đạp quốc tế “Gran Gala” nhằm ủng hộ dự án Hugbike, cuộc gặp gỡ Đức giáo hoàng sẽ là

(xem tiếp trang 2)

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

Ladarô, còn họ tưởng Người nói về giấc ngủ thường. Bấy giờ Người mới nói rõ: “Ladarô đã chết. Thầy mừng cho anh em, vì Thầy đã không có mặt ở đó, để anh em tin. Thôi, nào chúng ta đến với anh ấy.” Ông Tôma, gọi là Điđymô, nói với các bạn đồng môn: “Cả chúng ta nữa, chúng ta cũng đi để cùng chết với Thầy!”

Khi đến nơi, Đức Giêsu thấy anh Ladarô đã chôn trong mộ được bốn ngày rồi. Bêtania cách Giêrusalem không đầy ba cây số. Nhiều người Do Thái đến chia buồn với hai cô Macta và Maria, vì em các cô mới qua đời. Vừa được tin Đức Giêsu đến, cô Macta liền ra đón Người. Còn cô Maria thì ngồi ở nhà. Cô Macta nói với Đức Giêsu: “Thưa Thầy, nếu có Thầy ở đây, em con đã không chết. Nhưng bây giờ con biết: bất cứ điều gì Thầy xin cùng Thiên Chúa, Người cũng sẽ ban cho Thầy.” Đức Giêsu nói: “Em chị sẽ sống lại!” Cô Macta thưa: “Con biết em con sẽ sống lại, khi kẻ chết sống lại trong ngày sau hết.” Đức Giêsu liền phán: “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải chết. Chị có tin thế không?” Cô Macta đáp: “Thưa Thầy, có. Con vẫn tin Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa, Đấng phải đến thế gian.” Nói xong, cô đi gọi em là Maria, và nói nhỏ: “Thầy đến rồi, Thầy gọi em đấy!” Nghe vậy, cô Maria vội đứng lên và đến với Đức Giêsu. Lúc đó, Người chừa vào làng, nhưng vẫn còn ở chỗ cô Macta đã ra đón Người.

Những người Do Thái đang ở trong nhà với cô Maria để chia buồn, thấy cô vội vã đứng dậy đi ra, liền đi theo, tưởng rằng cô ra mộ khóc em. Khi đến gần Đức Giêsu, cô Maria vừa thấy Người, liền phủ phục dưới chân và nói: “Thưa Thầy, nếu có Thầy ở đây, em con đã không chết.” Thấy cô khóc, và những người Do Thái đi với cô cũng khóc, Đức Giêsu thổn thức trong lòng và xao xuyến. Người hỏi: “Các người để xác anh ấy đâu?” Họ trả lời: “Thưa Thầy, mời Thầy đến mà xem.” Đức Giêsu liền khóc. Người Do Thái mới nói: “Kìa xem! Ông ta thương anh Ladarô biết mấy!” Có vài người trong nhóm họ nói: “Ông ta đã mở mắt cho người

(xem tiếp trang 3)

Tổng thống Obama gặp Đức giáo hoàng Phanxicô

WHĐ (27.03.2014) – Sáng nay thứ Năm, 27-03-2014, Đức giáo hoàng Phanxicô đã tiếp kiến Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama tại Tòa Thánh Vatican. Cùng đi với Tổng thống còn có ông Ngoại trưởng John Kerry và phái đoàn. Đây là cuộc gặp gỡ đầu tiên của Đức giáo hoàng Phanxicô với Tổng thống Hoa Kỳ từ khi ngài được bầu vào sứ vụ giáo hoàng hồi tháng Ba năm ngoái.

Khi vừa gặp Đức giáo hoàng Phanxicô tại Dinh Tông Tòa, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nói ngay: “Thật là một vinh dự to lớn. Tôi rất ngưỡng mộ ngài. Cảm ơn ngài rất nhiều đã tiếp đón tôi”. Cuộc gặp gỡ kéo dài gần một giờ (từ 10g28 đến 11g20). Sau đó, Tổng thống đã giới thiệu phái đoàn cùng đi với Đức giáo hoàng và hai nhà lãnh đạo đã trao đổi quà tặng. Tiếp theo, hai vị đã chụp ảnh chung theo thông lệ và Đức giáo hoàng cũng tặng cho các thành viên phái đoàn của Tổng thống một số tràng hạt.

Đề cập đến Tông huấn *Evangelii Gaudium* của Đức giáo hoàng, Tổng thống Obama nói rằng có lẽ ông sẽ đọc Tông huấn này trong Phòng Bầu dục khi thực sự thất vọng. Ông nói thêm rằng ông chắc chắn văn kiện này đem lại cho ông sức mạnh và sự bình tâm. Đức giáo hoàng trả lời: “Tôi hy vọng như vậy”.

Tổng thống Obama đã tặng Đức giáo hoàng một gói hạt giống rau từ vườn Nhà Trắng để trồng trong khu vườn Giáo hoàng ở Castel Gandolfo mà gần đây đã được mở cửa cho công chúng. “Nếu ngài có dịp đến Nhà Trắng, chúng tôi sẽ chỉ cho ngài xem khu vườn của chúng tôi”, Tổng thống nói. Và Đức giáo hoàng trả lời: “Tất nhiên rồi!”.

Trước khi tạm biệt, Tổng thống Obama đã bắt tay Đức giáo hoàng rất lâu và thật chặt; và hai người còn tiếp tục nói chuyện một lúc lâu với sự giúp đỡ của một người phiên dịch. Tổng thống cũng xin Đức giáo hoàng “cầu nguyện cho tôi và gia đình tôi - là những người phải chịu đựng tôi”.

Theo một cuộc phỏng vấn được công bố trên nhật báo *Corriere della Sera* của Italia, ông Obama nói rằng ông đến Vatican để “nghe Đức giáo



hoàng, là một người có những tư tưởng quý báu, để biết cách làm sao thắng được những thách đố chống lại đối nghèo”. Theo Nhà Trắng, tại Vatican, nhà lãnh đạo Hoa Kỳ sẽ thảo luận với Đức giáo hoàng Phanxicô về “cuộc chiến chống lại sự gia tăng bất bình đẳng” – một chủ đề chính của ông Obama. Các cuộc khủng hoảng ở Trung Đông, ở châu Phi - đặc biệt là ở Trung Phi, vấn đề môi trường, cũng như vấn đề nhập cư giữa châu Mỹ Latinh và Bắc Mỹ cũng được đề cập đến.

Sau khi hội kiến với Đức giáo hoàng, ông Obama đã gặp Đức hồng y Quốc vụ khanh Tòa Thánh Nhà nước Vatican, Hồng y Pietro Parolin. ■

Ngày Thế giới nhận thức chứng TỰ KỶ...

“một ngày chia sẻ huynh đệ rất đáng nhớ” đối với các trẻ tự kỷ và gia đình các em.

Ngày Thế giới Nhận thức chứng Tự kỷ (ngày 02 tháng Tư) được Liên hiệp quốc phát động năm 2007 nhằm nâng cao nhận thức về hội chứng này trên toàn cầu.

Ở Việt Nam hiện chưa có thống kê chính thức về người mắc chứng tự kỷ, nhưng theo ước tính chung [căn cứ vào tỷ lệ dân số] Việt Nam có thể có khoảng trên 160.000 người tự kỷ. (Nguồn: <http://www.rightdiagnosis.com/a/autism/stats-country.htm#extrapwarning>).

Tại Hà Nội, để hưởng ứng Ngày thế giới nhận thức Chứng tự kỷ, Festival “Người tự kỷ Việt Nam 2014” đã được tổ chức lần đầu tiên vào ngày 30-03-2014 tại trường Phổ thông cơ sở Nguyễn Đình Chiểu với chủ đề: “Chúng tôi có thể làm được! – We can do it!” ■

(Tổng hợp)

Đức Thánh Cha gặp gỡ người khiếm thính và người khiếm thị

WHĐ (30.03.2014) – Đó là cuộc gặp gỡ rất cảm động chưa từng có của Đức Thánh Cha Phanxicô với khoảng 6.000 người khiếm thính hoặc khiếm thị, diễn ra hôm thứ Bảy 29-03 tại Vatican. Cuộc gặp gỡ này – một sáng kiến của Tổ chức “Tiểu Sứ vụ cho người khiếm thính-khiếm thị” và “Phong trào Tông đồ cho người Khiếm thị”, là thành quả của một bức thư của cha Deuci – linh mục người Brazil – gửi cho Đức Thánh Cha Phanxicô. Cha Deuci muốn gây ý thức về tình trạng thiếu người phiên dịch và các linh mục hiểu biết ngôn ngữ ký hiệu.

Đức Thánh Cha đã có một bài huấn từ ngắn, khởi đi từ đề tài “Chúng nhân Phúc Âm cho một nền văn hóa gặp gỡ”. Bài huấn từ được nhiều người chuyển dịch sang ngôn ngữ ký hiệu. Đức Thánh Cha nói: “Kiểu diễn tả này (văn hóa gặp gỡ) muốn nói đến một cuộc gặp gỡ khác: gặp gỡ Chúa Kitô, một cuộc gặp gỡ cần thiết và cơ bản cho những ai muốn trở nên chứng nhân Phúc Âm. Và Đức Thánh Cha nhắc lại đoạn Phúc Âm về người phụ nữ Samaria, “một ví dụ rõ ràng về những gì Chúa Giêsu thích làm: gặp gỡ người bị loại trừ, người bị gạt ra bên lề, người bị khinh khi, để làm cho họ trở nên những chứng nhân”. Người phụ nữ Samaria là một người trong số đó, bởi vì chị là phụ nữ và là người xứ Samaria.

“Nhưng chúng ta hãy nghĩ đến tất cả những người Chúa Giêsu muốn gặp, nhất là những bệnh nhân, những người khuyết tật, để chữa lành và phục hồi phẩm giá của họ. Điều rất quan trọng là họ trở nên các chứng nhân của một thái độ mới, mà chúng ta có thể gọi là “nền văn hóa gặp gỡ”.

Đức Thánh Cha còn đưa ra một câu chuyện khác, câu chuyện người mù bẩm sinh, được đọc trong Thánh Lễ Chúa nhật thứ tư mùa Chay (Gioan 9,1-41). Người này sinh ra đã bị mù và bị gạt ra bên lề xã hội vì một quan niệm sai lầm: người ta cho rằng sở dĩ anh bị khuyết tật là vì Chúa phạt. Chúa Giêsu mạnh mẽ bác bỏ não trạng mang tính xúc phạm này, Người đã thực hiện công trình của

Thiên Chúa là cho anh mù lại được nhìn thấy.

Đức Thánh Cha nhấn mạnh: “Tuy nhiên, điều cần nhớ là người này đã trở thành chứng nhân của Chúa Giêsu và về công trình của Thiên Chúa. Anh đã làm chứng cho sự sống, tình yêu, cho lòng thương xót, và mạnh mẽ tuyên xưng niềm tin vào Chúa Giêsu một cách đơn sơ, trước mặt người Pharisêu. Như vậy dù bị loại trừ, nhưng trong thực tế anh mù



lại được gia nhập một cộng đoàn mới dựa trên đức tin vào Chúa Giêsu và tình huynh đệ”.

“Đây là hai nền văn hóa đối lập nhau: văn hóa gặp gỡ và văn hoá loại trừ. Các bệnh nhân cũng như người khuyết tật, từ thân phận mong manh của mình có thể trở thành chứng nhân của gặp gỡ: gặp gỡ Chúa Giêsu, gặp gỡ người khác và gặp gỡ cộng đoàn. Chỉ những ai nhận ra tính mong manh của mình mới có thể xây dựng được những mối quan hệ huynh đệ và liên đới, trong Giáo hội và xã hội”.

Cuối cùng Đức Thánh Cha cảm ơn những người có mặt và khích lệ họ tiến bước trên con đường của Gặp gỡ: “Hãy để Chúa Giêsu gặp anh chị em. Chỉ một mình Người biết rõ trái tim của con người, một mình Người mới có thể giải thoát con người khỏi ngục tù và sự bi quan cần cỗi, để mở ra cho Sự sống và niềm hy vọng”.

Sau đó Đức Thánh Cha đọc một kinh Kính Mừng, trước khi chào đông đảo các tín hữu khiếm thính và khiếm thị.

Những người khuyết tật tham dự cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha đến từ khắp Italia, nhưng cũng có những người khiếm thính từ các nước khác.■

(Theo Vatican Radio)

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

mù, lại không thể làm cho anh ấy khỏi chết ư?” Đức Giêsu lại thổn thức trong lòng. Người đi tới mộ. Ngôi mộ đó là một cái hang có phiến đá đặt lại. Đức Giêsu nói: “Đem phiến đá này đi.” Cô Macta là chị người chết liền nói: “Thưa Thầy, nặng mùi rồi, vì em con ở trong mồ đã được bốn ngày.” Đức Giêsu bảo: “Nào Thầy đã chẳng nói với chị rằng nếu chị tin, chị sẽ được thấy vinh quang của Thiên Chúa sao?” Rồi Người ta đem phiến đá đi.

Đức Giêsu ngược mắt lên và nói: “Lạy Cha, con cảm tạ Cha, vì Cha đã nhậm lời con. Phần con, con biết Cha hằng nhậm lời con, nhưng vì dân chúng đứng quanh đây, nên con đã nói để họ tin là Cha đã sai con.” Nói xong, Người kêu lớn tiếng: “Anh Ladarô, hãy ra khỏi mồ!” Người chết liền ra, chân tay còn quấn vải, và mặt còn phủ khăn. Đức Giêsu bảo: “Cởi khăn và vải cho anh ấy, rồi để anh ấy đi!” Trong số những người Do Thái đến thăm cô Maria và được chứng kiến việc Đức Giêsu làm, có nhiều kẻ đã tin vào Người.

SUY NIỆM

Bệnh tật và cái chết đeo đẳng lấy đời người. Bệnh tật làm con người bị tê liệt. Còn cái chết thì như một nhát dao cắt đứt tất cả mọi dự tính về cuộc sống. Ngay cả đối với người tín hữu, cái chết vẫn là một mẫu nhiệm làm họ run rẩy. Đức Giêsu trong Vườn Dầu cũng sợ hãi trước cái chết. Cái chết đưa đến chia ly nên có nước mắt, tiếc thương, nhưng nhớ. Hai chị em Macta và Maria rất đau buồn trước cái chết của người em là Ladarô. Cả hai đều tiếc vì Thầy không có mặt lúc ấy. Bốn ngày đã trôi qua, đá đã lấp cửa mồ. Thi hài người chết đã bắt đầu rữa nát. Chẳng còn chút hy vọng nào... Bất chấp nguy hiểm đến tính mạng, Đức Giêsu vẫn trở lại Giudê để đến thăm gia đình mà Ngài có lòng quý mến. Ngài biết Ngài sẽ làm gì để tôn vinh Chúa Cha, và qua đó chính Ngài cũng được tôn vinh. Dầu vậy, trước nỗi đau của hai chị em, Đức Giêsu vẫn thổn thức và xao xuyến. Ngài bật khóc trên đường đi đến mộ. Trước ngôi mộ đá, Ngài đã cất tiếng cảm tạ Cha, vì Cha đã nhậm lời Ngài xin khi cho Ngài

(xem tiếp trang 4)

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

quyền làm cho người chết được sống lại. Làm sao nói hết được niềm vui của ba chị em, và sự kinh ngạc của những người chứng kiến. Trong sứ điệp nhân ngày Giới trẻ Thế giới năm 1996, Đức Thánh Cha đã yêu cầu các bạn trẻ “hãy trở nên những ngôn sứ của sự sống và tình yêu, những ngôn sứ của niềm vui.” Thế giới văn minh nhưng có nhiều bóng tối sự chết: chiến tranh, đói kém, phá thai, tự tử, sida, những vụ ám sát, đặt chất nổ, tai nạn giao thông... Cái chết thân xác phản ánh một cái chết nguy hiểm hơn, cái chết của tình yêu ở trong lòng con người. Cái chết thặng thế khi con người sống buông xuôi, chán chường và khép kín trong ích kỷ. Đức Giêsu là sự sống lại và là sự sống. Ngài trả lại sự sống cho Ladarô. Ngài lau khô nước mắt cho Macta và Maria. Khi gắn bó với Đức Giêsu, chúng ta cũng có khả năng thông truyền sự sống và niềm vui cho thế giới. Thiên Chúa là Thiên Chúa của sự sống, đời này và đời sau. Ngài say mê sự sống của con người. Ước gì chúng ta dám cất đi những phiến đá che mộ để người chết có thể bước ra.

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu thương mến,
xin ban cho chúng con
tỏa lan hương thơm của Chúa
đến mọi nơi chúng con đi.

Xin Chúa hãy tràn ngập tâm hồn
chúng con
bằng Thần Khí và sức sống của
Chúa.

Xin Chúa hãy xâm chiếm toàn
thân chúng con
để chúng con chiếu tỏa sức sống
Chúa.

Xin Chúa hãy chiếu sáng qua
chúng con,
để những người chúng con tiếp xúc
cảm nhận được Chúa đang hiện
diện nơi chúng con.

Xin cho chúng con biết rao giảng
về Chúa,
không phải bằng lời nói suông,
nhưng bằng cuộc sống chứng tá,
và bằng trái tim tràn đầy tình
yêu của Chúa. ■

(Chân phước Têrêxa Calcutta)

Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ

“Ngày lễ của ơn tha thứ”: Chúng ta hãy đón nhận lòng thương xót và hãy biết xót thương!

WHĐ (29.03.2014) – “Một giám mục hay một linh mục không cầu nguyện, không cử hành Thánh Lễ mỗi ngày, hoặc không thường xuyên xưng tội sẽ trở nên tầm thường và chẳng giúp ích gì cho Giáo hội”, Đức Thánh Cha đã nói như trên trong buổi tiếp kiến chung hôm thứ Tư 26-03 vừa qua.



Và Đức Thánh Cha đã làm gương, khi chủ sự phụng vụ sám hối vào lúc 5g chiều thứ Sáu 28-03 tại Vương cung thánh đường Thánh Phêrô: chính ngài là người đầu tiên vào tòa xưng tội trước khi ngồi tòa giải tội cho các tín hữu. Các vị giải tội có mặt ở nhà thờ đã ngay lập tức nổi gót theo ngài.

Đó là hình ảnh ấn tượng và rất có ý nghĩa mà chúng ta nhớ mãi trong cử hành phụng vụ này, hình ảnh mở đầu cho “Ngày lễ của ơn tha thứ”, còn gọi là “24 giờ dành cho Chúa”, một sáng kiến của Hội đồng Tòa Thánh về Tân Phúc-Âm-hoá, liên kết với nhiều giáo phận trên toàn thế giới, vào trước Chúa nhật thứ 4 Mùa Chay, Chúa nhật *Laetare - Hãy vui lên*. Cử hành sám hối sẽ còn tiếp tục sau đó tại nhiều nhà thờ ở trung tâm Roma; các nhà thờ này mở cửa suốt đêm cho các tín hữu đến cầu nguyện và xưng tội.

Mở đầu bài giảng, Đức Thánh Cha nói: “Mùa Chay là thời gian hoán cải. Hoán cải không phải là hành vi chỉ làm vào một lúc nào đó hoặc một khoảng thời gian nào đó trong năm, nhưng là một quyết tâm trong suốt cuộc đời”. Sau đó ngài đề cập hai đến khía cạnh quan trọng trong đời sống người Kitô hữu.

Trước hết: mặc lấy “con người mới” được sinh ra từ bí tích Rửa tội. Người Kitô hữu được mời gọi “từ bỏ tội lỗi và chú tâm đến điều chính yếu”. Con người được đổi mới sẽ nói sự thật và khước từ dối trá, không trộm cắp nhưng chia sẻ những gì mình có, không giận dữ và thù hận nhưng hiền lành và đầy lòng thương xót, không

vu khống và nói xấu nhưng nhìn ra những gì tốt đẹp nơi người khác.

Thứ hai: ở lại trong tình yêu. Thiên Chúa là Đấng “không bao giờ mệt mỏi tha thứ cho chúng ta. Tình yêu của Thiên Chúa đã chiến thắng tội lỗi và ban cho chúng ta sức mạnh để đứng lên và bắt đầu lại”. Người Kitô hữu phải sống tình yêu này và trở thành người môn đệ đáng tin cậy của Chúa Kitô.

Cuối cùng, Đức Thánh Cha kêu gọi các tín hữu hãy trở thành những nhà thừa sai sau khi tham dự cử hành phụng vụ sám hối này, để truyền thụ cho những người khác kinh nghiệm hòa giải với Thiên Chúa và chia sẻ với họ niềm vui được Chúa Cha tha thứ: “Nếu bạn đến với Chúa Cha với con người tội lỗi của bạn, Người sẽ không trách cứ bạn, nhưng sẽ đón nhận bạn, tha thứ cho bạn và tiếp đãi bạn. Anh chị em phải nói với mọi người điều đó! Chúng ta hãy đón nhận lòng thương xót và hãy biết xót thương”.

Trước đó, vào buổi sáng cùng ngày, tại Phòng Phép Lành (*Aula delle Benedizioni*), Đức Thánh Cha đã tiếp kiến các tham dự viên của Khoá học về Tòa Trong, do Tòa Ân Giải tối cao tổ chức. Khoá học này được tổ chức từ 25 năm nay, dành cho các linh mục mới chịu chức và các phó tế sắp lên chức linh mục, nhằm đào tạo họ trở nên các vị giải tội tốt.

Trong bài huấn từ, Đức Thánh Cha khuyến khích những người có mặt “hãy biết quý trọng những kinh nghiệm có được bằng sự sáng tạo khôn ngoan, để tiếp tục giúp Giáo hội và các vị giải tội thi hành thừa tác vụ của lòng thương xót, là thừa tác vụ rất quan trọng”.

Đức Thánh Cha cũng đề cập đến những khó khăn thường gặp khi xưng tội. “Có nhiều lý do, cả về lịch sử và về mặt thiêng liêng. Nhưng chúng ta biết rằng Chúa đã muốn ban tặng cho Giáo hội món quà lớn lao này, để người tín hữu an tâm rằng mình được Chúa Cha tha thứ. Vì thế, trong tất cả các giáo phận và các cộng đoàn giáo xứ, cần phải đặc biệt quan tâm chăm sóc cho việc cử hành bí tích tha thứ và cứu rỗi này. Điều quan trọng là trong mỗi giáo xứ các tín hữu luôn có thể gặp được linh mục sẵn sàng giải tội. Một khi trung thành với điều ấy, chúng ta sẽ thấy được hoa trái”. ■